

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง 18 ธ.ค. 2558



นายพงษ์เทพ ไช้เม็กต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์จังหวัดนครศรีธรรมราช มีหลายหน่วยงาน เช่น การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานเกษตรจังหวัด นายอำเภอ ตำรวจ ทหาร ตัวแทนเกษตรกร เป็นต้น เข้าร่วมประชุมรับทราบขั้นตอนการจัดทำโครงการ ตั้งแต่รับขึ้นทะเบียนเจ้าของสวนยาง คนกรีดยาง ตรวจสอบหลักฐาน จนถึงขั้นตอนการจ่ายเงิน มีเป้าหมาย คือ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ์ประกอบด้วย เจ้าของสวนยาง และหรือผู้เช่า และคนกรีดยาง ในสัดส่วนร้อยละ 60 ต่อ 40 อัตราไร่ละ 1,500 บาท จำนวนชาวสวนยางทั่วประเทศ 850,000 ครัวเรือน ที่มีสวนยางเปิดกรีดแล้วไม่เกิน 15 ไร่ และกรณีครัวเรือนมีสวนยางเปิดกรีดเกินกว่า 15 ไร่ขึ้นไป ไม่ให้เกิน 15 ไร่ สำหรับรายชื่อเกษตรกรชาวสวนยาง จะใช้ข้อมูลตามทะเบียนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/2558 โดยเกษตรกรเจ้าของสวนยาง ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยางจะต้องแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ที่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัด หรือ สกย.จังหวัด สกย.อำเภอ ในพื้นที่ที่สวนยางของตนเองตั้งอยู่เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 หากเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ ไม่แจ้งใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ในเวลาที่กำหนด ถือว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

- 2 -







โดย เจ้าของสวนยาง ผู้เช่าสวนยาง ได้รับ 900 บาทต่อไร่ คริวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ แบ่งเป็นสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต 700 บาท ต่อไร่ และสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 200 บาทต่อไร่ ส่วนคนกรีดยาง 600 บาทต่อไร่ คริวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ เพื่อช่วยค่าครองชีพคนกรีดยาง โดยใช้วงเงินงบประมาณ 13,124 ล้านบาท โดยเจ้าของสวน ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง ต้องเปิดบัญชีไว้กับ ธกส. เพื่อรับการโอนเงิน หลังจากมีการตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติและหลักฐานทั้งหมดถูกต้องครบถ้วนแล้ว นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า **อยากให้การยางแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้มากขึ้น เพื่อให้เจ้าของสวนยาง ผู้เช่าสวนยาง คนกรีดยาง ได้รับทราบ แล้วมีความเข้าใจอย่างชัดเจน**

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สยุทธ พิทักษ์มงคล ผู้เรียบเรียง : กาญจนา ปุยอรุณแหล่งที่มา : สวท.
นครศรีธรรมราช

จ.สงขลา แนะนำชาวสวนยางเร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อน 30 ธันวาคมนี้ เพื่อประโยชน์ในการขอรับความช่วยเหลือ ขณะที่ สกย.สงขลาเขต 2 มีเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 30,000 ราย 21 ธ.ค. 2558

สถิติการขึ้นทะเบียนเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ตั้งแต่เริ่มต้น - วันที่ 16 ธันวาคม 2558

	บุคคลธรรมดา				นิติบุคคล			
	รับคำขอ	บันทึกข้อมูล	ยังไม่บันทึก	แจ้งผล	รับคำขอ	บันทึกข้อมูล	ยังไม่บันทึก	แจ้งผล
 1. ทะเบียนเกษตรกร	30,831	18,094	12,737	15,785	0	0	0	0
 - เจ้าของสวน	22,104	14,860	7,244	13,191	0	0	0	0
 - ผู้เช่า	27	21	6	21	0	0	0	0
 - ผู้ทำสวนยาง	1,787	833	954	833	0	0	0	0
 - คนกรีดยาง	6,913	2,380	4,533	1,740	0	0	0	0
 2. สถาบันเกษตรกร	การขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกร ต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น				13	13	0	13

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดสงขลา เขต 2
54/2 หมู่ 3 ถนนสงขลา - ปากวิ อ.ฉาง อ.ปากวิ จ.สงขลา 0 7437 1311

นายวิทยา ชะโนวรรณะ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สงขลา เขต 2 เปิดเผยว่า จากพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ได้มีการให้จัดตั้ง "กองทุนพัฒนายางพารา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนายางพารา โดยผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากกองทุนนี้ จะต้องเป็นชาวสวนยางที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางไว้กับการยางแห่งประเทศไทย จึงเปิดให้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยในส่วนของ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ.นาทวี อ.จะนะ อ.เทพา และ อ.สะบ้าย้อย มีเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวน 30,831 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธ.ค. 58) แบ่งเป็นขึ้นทะเบียนเกษตรกรในฐานะเจ้าของสวนยาง จำนวน 22,104 ราย , ผู้เช่า 27 ราย ผู้ทำสวนยาง 1,787 ราย , คนกรีดยาง 6,913 ราย และขึ้นสถาบันเกษตรกรจำนวน 13 แห่ง โดยมีเป้าหมายเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ 4 อำเภอ ประมาณ 80,000 ราย ภายในวันที่ 30 ธันวาคมนี้



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

- 2 -

ทั้งนี้ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะได้สิทธิประโยชน์มากมาย ได้แก่ สามารถขอรับการส่งเสริม สนับสนุน และความช่วยเหลือเพื่อการปลูกแทน (เงินสงเคราะห์สวนยางเดิม) , สามารถขอรับการส่งเสริมในด้านการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การผลิต การแปรรูป ยางพารา/ไม้ยาง ตามวิธีการที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนด , สามารถรวมตัวผู้ขึ้นเกษตรกรชาวสวนยางให้เป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น และการได้รับความช่วยเหลือจากการยางแห่งประเทศไทย ในการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

นายวิทยา ชะโนวรรณะ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สงขลา เขต 2 เชิญชวนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเร่งขึ้นทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว พร้อมย้ำให้มีการเตรียมเอกสารมาให้ครบ โดยเฉพาะเรื่องใบเสียภาษีท้องถิ่น ไม่สามารถนำมาขึ้นทะเบียนได้ ต้องใช้เอกสารที่ดินเท่านั้น ใดๆก็ตามทางสำนักงานฯ ได้จัดแผนออกรับคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร เข้าชมรายละเอียดได้ที่ www.rubber.co.th หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดสงขลา เขต 2 โทร. 0-7437-1311

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม ผู้เรียบเรียง : ปิยะราช บุญประเสริฐแหล่งที่มา : สวท.สงขลา



22 ธันวาคม 2558 หน้า 10



เส้นทาง
เอเชีย

สุรัตน์ อัดตะ
surat_a@nationgroup.com

ลานกีฬาเพื่อชาวสวนยาง

เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมขึ้นเรื่อยๆ สำหรับการนำยางธรรมชาติมาต่อยอดสร้างนวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมการสร้างลานกรีฑา สนามกีฬา ลานอเนกประสงค์ให้โรงเรียนเพื่อให้นักกีฬาและนักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมและยังช่วยพี่น้องชาวสวนยางพาราแก้ปัญหาราคาคัดค้าอีกทางหนึ่งด้วย หลังกระทรวงวิทย์ โดยรัฐมนตรีว่าการ “ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์” ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบพื้นที่ลานกรีฑา สนามกีฬา ลานอเนกประสงค์สำหรับพื้นที่สาธิตให้แก่โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้เป็นสนามต้นแบบ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ที่จริงโครงการนี้เป็นผลมาจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มกราคม ที่ผ่านมา หลังได้รับทราบผลงานวิจัยเรื่องพัฒนาวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติเพื่อจัดสร้างลู่วิ่ง-ลานกรีฑา โดยเห็นชอบให้กระทรวงวิทย์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและมอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์บริการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อขยายผลงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจการผลิตและการประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม จะเห็นได้ว่าผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ขณะนี้มีองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ได้ให้ความสนใจลู่วิ่ง-ลานกรีฑา สนามกีฬาและลานอเนกประสงค์ที่ทำจากยางธรรมชาติเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้มีหลาย อบจ. ที่ดำเนินการไปบ้างแล้ว

แต่สำหรับลานกรีฑา สนามกีฬาและลานอเนกประสงค์ของโรงเรียนบางยี่ขันนั้น ถือเป็นสนามต้นแบบที่เป็นผลมาจากกรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกับกรุงเทพมหานครในการจัดสร้างขึ้น โดยมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเพื่อสาธิตให้ผู้สนใจมาศึกษาเป็นตัวอย่าง โดยสร้างเป็นพื้นที่สาธิตขนาด 989 ตารางเมตร แบ่งเป็นลู่วิ่งขนาด 4 ลู่วิ่ง พื้นที่ประมาณ 258 ตารางเมตร สนามฟุตบอลพื้นที่ประมาณ 595 ตารางเมตร ลานอเนกประสงค์พื้นที่ประมาณ 136 ตารางเมตร โดยใช้งบประมาณก่อสร้าง 1.87 ล้านบาท ได้ใช้ยางธรรมชาติจำนวน 2.45 ตัน ซึ่งสร้างแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

นี่เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการจุดประกายให้สถานศึกษาในกรุงเทพมหานครจำนวน 400 กว่าแห่งที่กระจายอยู่ตามเขตต่างๆ รวมถึงโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้งหลายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศอีกจำนวนไม่น้อยหันมาสร้างลานกรีฑา สนามกีฬา ด้วยวัสดุจากยางธรรมชาติ เนื่องจากสถานศึกษาในสังกัดทั้งสองหน่วยงานดังกล่าวมีความคล่องตัวในเรื่องของงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศ.ดร.สุธี อภัยภักดิ์ ที่ปรึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่เคยเสนอรัฐบาลจัดทำโครงการ 1 อบต. 1 ลานกีฬา โดยใช้วัสดุสร้างจากยางธรรมชาติ เพราะไม่เพียงเป็นการส่งเสริมการพัฒนาด้านกีฬาและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เด็กกีฬาแล้วยังช่วยลดวิกฤติยางค้างสต็อกด้วยการนำยางพารามาใช้ประโยชน์ในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางในการแก้ปัญหาราคาคัดค้าได้อีกทางหนึ่งด้วย!

22 ธันวาคม 2558 หน้า 16

ข่าวสด

● **รง.ยางทำน้ำเน่า** เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรับแจ้งว่า มีชาวบ้านลงเก็บปลาที่กำลังตายจำนวนมากในคลองอ่างทอง ม.2 ต.นาเมืองเพชร อ.สีเกา จ.ตรัง โดยสภาพน้ำส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง ปลาเริ่มลอยเหนือน้ำ และทยอยตายมาตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 20 ธ.ค. นายสาโรจน์ ขำณรงค์ อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 90/3 ม.7 ต.นาเมืองเพชร จ.ตรัง กล่าวว่า สาเหตุคาดว่าเกิดขึ้นจากโรงงานธุรกิจยางพาราที่อยู่ใกล้เคียงปล่อยน้ำเสียลงลำคลอง ทำให้ระบบนิเวศโดยเฉพาะปลากับน้ำเสียหาย เป็นมูลค่ามหาศาลไม่สามารถประเมินค่าได้ ประกอบกับขณะนี้ภาวะเศรษฐกิจยางพาราราคาต่ำ เฉลี่ย 3 ก.ก. 100 บาทเท่านั้น ชาวบ้าน 4-5 หมู่บ้านต้องอาศัยหากินกับแหล่งน้ำในชุมชน เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นปลาเล็กปลาน้อยตายหมด และไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าใดลำคลองแห่งนี้จึงจะฟื้นมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง จึงอยากวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขและช่วยเหลือ

22 ธันวาคม 2558 หน้า 4 (1)

หนังสือพิมพ์ข่าวสด สิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย เป็นของปวงชนชาวไทยทุกคน ฉบับนี้ตรงกับวันอังคารที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2558 ขึ้น 12 ค่ำ เดือนอ้าย ปีมะแม...● เหลืออีก 9 วัน จะถึงวันสุดท้ายของปี เตรียมตัว เตรียมใจใช้ชีวิตเก่าใน**ปีใหม่** กันแล้วหรือยัง ไม่ว่าโหรโสสุท หรือโหรทางใน ต่างทำนายทำนายเองเดียวกัน **ปีหน้าเผาจริง** หลายคน หลายอาชีพ อาจไม่มี**แม่กระดูกให้เก็บ**...● **อด-อิม** ดัชชีวัดเศรษฐกิจชาวบ้านตัวอย่างล่าสุดจากทะเลหนองจิก บัดตานี้ ประมงชาวบ้านนับ 10 ลำ รุมล้อมพังเรือทำร้ายเจ้าหน้าที่ ทางนิติศาสตร์ **ชาวประมงทำผิดกฎหมายหลายข้อหา** ทางรัฐศาสตร์ **เจ้าหน้าที่ต้องใช้** **วิจารณ์ญาณและดุลพินิจเป็นพิเศษ** เปิดคลิป “**ออกมาหาปลาถูกจับ จะให้เป็นโจรหรือ วันนี้ไม่มีจะกินแล้ว**” ฟังหลายๆ รอบ ประกอบการตัดสินใจ...● ก่อนหน้านี้ **ชาวสวนยาง-ชาวไร่-ชาวนา** ต่างประสบวิกฤตราคาตกต่ำ ขาดทุน หนี้รุม ตัดสินปัญหาด้วยความเศร้าสลดไปหลายคน ปีหน้าสถานการณ์ยิ่งน่าห่วง **ภัยแล้งจะยืดเยื้อยาวนาน** ข้าเต็มวิกฤตหนักหน่วงกว่าเดิม **ตนเองเป็นที่พึ่งแห่งตน** ถูกต้อง แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะหลายอย่าง หลายเรื่อง **เป็นภาระ-หน้าที่รัฐบาล**...● **สวนดุสิตโพล** สำรวจความเห็นประชาชนทั่วประเทศ รับรัฐบาลแถลงผลงานครบ 1 ปี **จุดเด่น** รัฐบาลทหารทำงานรวดเร็ว เด็ดขาด จริงจัง, **จุดอ่อน** สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ ปัญหาสังคมเสื่อมโทรม, **ผลงานถูกใจ** จัดระเบียบสังคมปราบยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล, **ผลงานไม่ถูกใจ** แก้ปัญหาเศรษฐกิจ สิ้นค้าแพง ค่าครองชีพสูง...● ระหว่าง 23-25 ธ.ค. รัฐบาลเปิดทำเนียบ จัด



22 ธันวาคม 2558 หน้า 4 (2)

นิทรรศการโชว์ผลงาน คู่ขนานกับบริการประชาชน อาทิ ทำบัตรประชาชน, ตรวจสุขภาพ, แจกกล้าไม้ ตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็นตลอด 3 วัน...● เห็นภาพ **บิกตู๋สวมกอดสุนเซน** แล้วเสียชีวิต โอกาสประเทศไทย ถ้าความร่วมมือไทย-เขมร ราบรื่นตั้งแต่ 6-7 ปีก่อน ปานนี้ 2 ประเทศได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จาก **เขาพระวิหาร** ได้ตัดวงจร **ทรัพยากรทางทะเล** ในพื้นที่ทับซ้อนมูลค่ามหาศาล ซอกหล้าหาที่ **คนคลังชาติ** ที่ **พรรคการเมืองซีแพค** ใช้โจมตี ปลุกระดมเวลานั้น เวลานั้นมันคลี่คลาย **เคลียร์ แอนด์ คลีน** ทั้งโดยศาลโลก และข้อเท็จจริงในตัวมันเอง...● **ประเทศไทย** เดินหน้าได้น้อยกว่าถอยหลัง ก็เพราะการปกครองซีอีจจา การเมืองที่กลัวแพ้ จาก **เสียโอกาสไทย-เขมร** เวลานั้นกำลังแตก **รถไฟไทย-จีน** ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ 2 ล้านล้านได้ระบบขนส่งทันสมัยครบวงจร **ถนน-ท่าเรือ-สนามบิน-รถไฟเร็วสูง** ถูกรุมสกัดด้วยเหตุผลถนนลูกรังยังไม่หมด ยันสร้างหนี้ให้ลูกหลาน มายุคนี้แค่ **รถไฟเร็วปานกลาง** สายเดียว งบประมาณ 5 แสนล้าน ถนนลูกรังก็ยังไม่หมด สร้างหนี้ให้ลูกหลานมากกว่าเก่า ตามกันต่อไปยังมีโผล่ประจักษ์อีกเรื่อยๆ...● **ข่าวข้น คนขั้ม** วันนี้, 08.30 น. **ชัยวัฒน์ ขนิษฐบุตร** รองเลขาธิการ ป.ป.ช. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ปี 2559 ห้องแมจิก 2 มิราเคิล...● 09.00 น. **ดร.อรรชกา สีบุญเรือง** รมว.อุตสาหกรรม แถลงจัดการแข่งขัน “TSAE Auto Challenge 2016 บันเด็กไทยสูยานยนต์โลก” จัดโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย ห้องโถง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6...● 10.00 น. **มิ่งขวัญ วิชารังสฤษดิ์** ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการนำร่อง “อบรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 รามาการ์เด้นส์...● 18.00 น. **ฉลองสมรส รัชดาภรณ์ ทิชากร-จักรพันธ์ จิระวัฒนะภักดิ์** ห้องแกรนด์บอลรูมดิ เอ็มเมอรัลด์...●

สันตะวา



22 ธันวาคม 2558 หน้า 15



“รอบรู้ท้องถิ่นไทย” วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558.....● ชาวสังคมภูมิภาควันนี้เริ่มที่การเร่งติดต่อหาทางแก้ปัญหาให้กับบุคลากรทั้งในส่วนสถานที่ประกอบการและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน โดย **สมลักษณ์ สุวรรณพรพมา** ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน นำทีมงานจัดฝึกอบรมเทคนิคการเป็นหัวหน้า



สมลักษณ์



พ.ต.ท.สมโกชน



พิชัย

งานให้กับ ผจก. หัวหน้าแผนก และหัวหน้างานผู้อาวุโส สถานประกอบการในเขตพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ จะได้เป็นการเตรียมความพร้อมไว้รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในช่วงปลายปีนี้.....● ช่วงนี้กระแสปั่นจักรยานกำลังมาแรง กลายเป็นกีฬาฮิตฮิตที่หลายคนติดอกติดใจ อยากรจะวัดผลกำลังของร่างกาย **พ.ต.ท.สมโกชน กาญจนสกุล** สวป.สภ.เมืองหนองบัวลำภู จึงโชว์ผลงานการดูแลด้านจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักปั่น จนหลายกิจกรรมผ่านพ้นไปด้วยดี ต้องยกนิ้วชมเชยให้ทุก

ฝ่ายที่ประสานความร่วมมือกันอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง.....● ปลายปีที่ไรหลายจังหวัดงดกลเม็ดเด็ดพราย หวังจะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยียนแล้วใช้จ่าย สร้างเม็ดเงินให้แก่จังหวัดในช่วงไฮซีซั่น **พิชัย มณะสุทธิ** ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง จึงเร่งสนับสนุนการเดินทางก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ยางพาราและเทคโนโลยียางพาราไทย และอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ บิดาแห่ง

ยางพาราไทย ที่บริเวณถนนเพชรเกษมทางหลวงหมายเลข 4 กม.35 หมู่ 3 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ ให้แล้วเสร็จเพื่อจัดทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ให้ผู้คนได้มาศึกษากระบวนการและขั้นตอนปลูกหรือผลิตยางพารา จนครั้งหนึ่งเคยเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ทำเงินให้แก่จังหวัด รวมทั้งประเทศได้อย่างมหาศาล นับเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจ.ตรัง ซึ่งคาดว่าเมื่อแล้วเสร็จเมื่อไหร่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากแน่นอน ไว้เปิดให้บริการจะรีบแจ้งให้ทราบอีกครั้ง!!.....●

“ยอดธง”

22 ธันวาคม 2558 หน้า 9, 13 (1)

เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

13



สศก.ชี้จีดีพีภาคเกษตรปี 2558 หดตัว 4.2 จากภาวะภัยแล้ง คาดแนวโน้มปีหน้าสถานการณ์ฟื้น กลับมาขยายที่ 2.5-3.5

'จีดีพี'ภาคการเกษตรปี'58ร่วง4.2

สศก.มั่นใจปีหน้าฟื้นกลับมาขยายตัว2.5-3.5

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2558 พบว่า หดตัวร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยสาขาพืช สาขาประมง และสาขาบริการทางการเกษตร หดตัวลง ขณะที่สาขาปศุสัตว์และสาขาป่าไม้ ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง ขณะที่ในส่วนของการทำประมงหดตัว เป็นผลมาจากการยกเลิกสัมปทานประมงในน่านน้ำของประเทศอินโดนีเซีย และการปฏิบัติตามกฎหมายประมงฉบับใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงให้ถูกต้องและยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม การดำเนินนโยบายและมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ เช่น การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ การลดต้นทุนการผลิต ทำให้การผลิตสินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในส่วนของ การผลิตสินค้าปศุสัตว์ มีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการเฝ้าระวังและควบคุม

โรคระบาดอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยบวก ส่งผลให้ผลผลิตปศุสัตว์ที่สำคัญเพิ่มขึ้น ส่วนปัญหาโรคตายด่วน ในกุ้งทะเลเพาะเลี้ยง คลี่คลายลง ทำให้มีปริมาณผลผลิตกุ้งออกสู่ตลาดมากขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันที่ลดลง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรลดลงไปด้วย

หากจำแนกแต่ละสาขา จะพบว่า สาขาพืชหดตัวร้อยละ 5.8 โดยผลผลิตพืชสำคัญที่ลดลง ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์ม น้ำมัน ถั่วเหลือง ทูเรียน มังคุด และมะพร้าว สำหรับผลผลิตพืชที่เพิ่มขึ้น

ได้แก่ มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน โดยมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นจากราคาที่อยู่ในเกณฑ์ดี และความต้องการเพิ่มขึ้นจากตลาดต่างประเทศเพิ่ม และอ้อยโรงงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากการส่งเสริม

การปลูกอ้อยโรงงานของภาครัฐ สาขาปศุสัตว์ขยายตัวร้อยละ 2.2 เนื่องจากระบบฟาร์มส่วนใหญ่มีมาตรฐาน มีการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดที่ดี ประกอบกับความต้องการของตลาดยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง สาขาประมงหดตัวร้อยละ 1.3 จากการยกเลิกสัมปทานประมงในน่านน้ำของประเทศอินโดนีเซีย และการปฏิบัติตามกฎหมายประมงฉบับใหม่ ทำให้เรือประมงบางส่วนต้องหยุดการทำประมง สาขาบริการทางการเกษตร หดตัวร้อยละ 4.0 เพราะการจ้างงาน เช่น เตรียมดิน ไถพรวนดิน ลดลงจากภาวะภัยแล้ง สาขาป่าไม้ขยายตัวร้อยละ 2.8

ทั้งนี้ แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.5-3.5 เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก มีแนวโน้มฟื้นตัว มีการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการลงทุนภาคเกษตรมากขึ้น และสถานการณ์ดินฟ้าอากาศที่จะไม่รุนแรงไปกว่าปีนี้ อีกทั้งคาดว่าราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ต้นทุนการผลิต



สุรพงษ์ เจียสกุล

22 ธันวาคม 2558 หน้า 9, 13 (2)

ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก และค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง รวมทั้งการกำหนดนโยบายด้านการเกษตรต่างๆ ของรัฐบาล ได้แก่ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์ การแก้ปัญหา IUU เขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window: NSW) การพัฒนาแหล่งน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การพัฒนาสหกรณ์ การกำหนดมาตรฐานบัญชีสหกรณ์ และเขตเกษตรเศรษฐกิจ (zoning) ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยให้กลับมาฟื้นตัวในทิศทางบวก แต่อาจจะยังมีความเสี่ยงในเรื่องภาวะฝนทิ้งช่วงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงต้นฤดูเพาะปลูกปี 2559 รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจจีน ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย

ฝ่ามาตรการกลไกลดต้นทุนการผลิตสมาชิกสหกรณ์

ปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศต่างต้องเผชิญปัญหา ต้นทุนการผลิต เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพา ปัจจัยการผลิตจากภายนอกเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ และค่าจ้างแรงงาน ทำให้ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

จากปัญหาดังกล่าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ปรับ แผนการส่งเสริมและผลักดันให้ “สหกรณ์” เป็นกลไกและ เครื่องมือสำคัญเพื่อช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตให้แก่เกษตรกรสมาชิก ตามนโยบายของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ พร้อมเพิ่มขีดความสามารถให้แก่มหาชิก สหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ ซึ่งจะ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวสมาชิกให้ดีขึ้น

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริม สหกรณ์ กล่าวว่า ปี 2559 นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ประกาศให้เป็นปีแห่ง “การลดต้นทุนและ เพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน” ภาคเกษตร 4 ด้านหลัก ประกอบด้วย 1.การลดต้นทุนปัจจัยการผลิต 2.การเพิ่ม ผลผลิต 3.การบริหารจัดการ และ 4.การตลาด กรมส่งเสริม สหกรณ์ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลภาคสหกรณ์ไทยซึ่งมี สมาชิก รวมกว่า 12 ล้านคน ได้เร่งปรับแผนขับเคลื่อนพัฒนา สหกรณ์เพื่อสนับสนุนนโยบายการลดต้นทุนการผลิตและ เพิ่มโอกาสทางการแข่งขันให้กับภาคสหกรณ์อย่างเต็มที่ มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ให้เห็นเป็นรูปธรรม ชัดเจนยิ่งขึ้น

เบื้องต้นได้มีแผนส่งเสริมและผลักดันให้สหกรณ์ ทั่วประเทศเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ซึ่งจะ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตให้กับเกษตรกร สหกรณ์ โดยเน้นให้สหกรณ์ เป็นกลไกช่วยในการ ลดต้นทุนการผลิตตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึง ปลายน้ำ ซึ่งการลดต้นทุน ในส่วนต้นน้ำจะส่งเสริม ให้สหกรณ์จัดหาปัจจัยการ ผลิตที่มีคุณภาพให้บริการ แก่สมาชิก ทั้งปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ สารเคมี ทางกรเกษตร เครื่องจักรกล การเกษตร อาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์ พร้อม ส่งเสริมให้สมาชิกรวมกัน

ซื้อปัจจัยการผลิต ซึ่งจะให้มีอำนาจต่อรองและได้ ราคาถูกลง

นอกจากนั้น ยังจะจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และ ส่งเสริมให้สมาชิกได้รับความรู้และเทคโนโลยีการผลิต ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนายกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสูงขึ้น ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและ ตรงตามความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น ตลอดจน ส่งเสริมให้สมาชิกรวมกันขายผลผลิตผ่านสหกรณ์ด้วย

สำหรับแนวทางการลดต้นทุนกลางน้ำ กรมส่งเสริม สหกรณ์ได้มีแผนสนับสนุนให้สหกรณ์เพิ่มศักยภาพการผลิต โดยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ทั้งการปรับปรุง คุณภาพเมล็ดพันธุ์ การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรร่วม ธุรกิจ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ธุรกิจผลิตปุ๋ยและอาหารสัตว์ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และธุรกิจรวบรวมผลผลิต เพื่อจำหน่าย ซึ่งคาดว่า จะช่วยสร้างอำนาจต่อรองราคา ไม่ต่ำกว่าต้นทุนของสมาชิก ทั้งยังเกิดการแปรรูปผลผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าช่วยสร้างรายได้กลับคืนสู่สมาชิก และ ช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งผลผลิตได้ค่อนข้างมาก

ขณะเดียวกันส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นเครื่องมือช่วย ในการลดต้นทุนชั้นปลายน้ำ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มี แผนเร่งส่งเสริมและขยายโอกาสด้านการตลาดสินค้าสหกรณ์ ผ่านเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์กว่า 200 แห่ง ทั่วประเทศ พร้อมผลักดันส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศด้วย โดยภาคสหกรณ์มีสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพหลายรายการ อาทิ ข้าว ผลไม้ ไก่ต้ม ยางพารา กาแฟ มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ำมัน ซึ่งมีสมาชิกสหกรณ์ สามารถจำหน่ายผลผลิตให้กับสหกรณ์ได้ในราคาสูงกว่า เกษตรกรทั่วไป เป็นแนวทางช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ให้กับสหกรณ์และสมาชิกได้ โดยเฉพาะการเปิดตลาดเสรี ภายใตกรอบความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ เออีซี (AEC) คาดว่า การแข่งขันทางการค้าจะทวีความรุนแรง เพิ่มขึ้น

“นอกจากนี้ ยังมุ่งส่งเสริมให้สหกรณ์และเกษตรกร สมาชิกยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว พระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงแนวคิด ทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีเพราะเป็นการสร้างความ เข้มแข็งขั้นพื้นฐานในการพึ่งพาตนเอง และเป็นแนวทาง หนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันได้ หากสหกรณ์ มีความเข้มแข็งจะช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ ครอบครัวและชุมชน และทำให้เศรษฐกิจของประเทศมี ความมั่นคงมากขึ้นด้วย” นายวิณะโรจน์กล่าว



นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

23 ธันวาคม 2558 หน้า 28

งานวันยางพารา และกาชาดบึงกาฬ 2559

Bueng Kan Rubber Day and Red Cross 2016

21-27 ม.ค. 2559
สนามหน้ากีฬาการอำเภอเมืองบึงกาฬ

จัดรับปีใหม่ ยิ่งใหญ่กว่าเดิม

เต็มความรู้คู่ความสุข กับ 10 โซนเด่น

- 1 เสวนาปราชญ์ชาวบ้าน**
ฟังความรู้ภูมิปัญญา เรื่องยางพารากับเหล่าครู และต้นแบบเกษตรกรดี
- 2 นิทรรศการ “เมืองแห่งยางพารา การค้า และการท่องเที่ยว”**
 - ชมสุดยอดนิทรรศการ “พาทไทย” (ครั้งแรกในอีสาน)
 - นิทรรศการมหัศจรรย์พรรณพืชทั่วไทย
 - ทางเลือกใหม่กับ “สวนยางพาราแบบผสมผสาน”
 - ศึกษาทิศทางใหม่การพัฒนาการค้า และเออีซี
 - 10 แหล่งท่องเที่ยว “ดี” ห้ามพลาด
- 3 อบรมอาชีพเด่น เพื่อชาวบึงกาฬ**
ครั้งแรกกับหลักสูตร เมกอร์รี่ - ชนบทหวาน พร้อมเมนูเด็ด กับเชฟ 5 ดาว
- 4 นวัตกรรม และสินค้าน่าซื้อ**
พบนวัตกรรม เครื่องจักรกลการเกษตร และสินค้าโดนใจ จากเอสเอ็มอี
- 5 สุดยอดคอนเสิร์ตกรรม “มอเตอร์โชว์”**
ครั้งแรกกับ “มิมีมอเตอร์โชว์” พบชมรถกรรม รุ่นใหม่ทุกค่ายที่นี่
- 6 เกษตรยั่งยืน กับ รกส.**
พลาดไม่ได้กับ ทางเลือกใหม่ พร้อมกิจกรรม ที่หลากหลาย เพื่อเกษตรยั่งยืน
- 7 สินค้าโอทอป และผลิตภัณฑ์ชุมชน**
รวมอาหารเด็ด อาหารดัง ของฝาก ของที่ระลึก ผ้าพื้นเมือง และสินค้า เลื่องชื่อมากมาย
- 8 สนามแข่งขันยางพารา**
สนุกกับการเป็นทาสสุดยอด แชมป์กรีดยาง สับมีดกรีดยาง และกองเชียร์ยางพารา
- 9 บึงกาฬ คอนเสิร์ต และคอนเสิร์ตดัง**
ร่วมคืนความดวงใจใหม่ใน “บึงกาฬคอนเสิร์ต 2016” ชมการร้อง เล่น เต้น และโชว์พิเศษของเยาวชนบึงกาฬ ประเทคอนเสิร์ตดัง 7 วัน 7 คืน
- 10 กาชาดบึงกาฬ**
สุขใจได้บุญ สืบสานการกุศล-วังอากาศ บึงระงวลิใหญ่มากมาย อาทิ รถยนต์ฟอร์ด มอเตอร์โชว์ เครื่องใช้ไฟฟ้า จักรยาน ฯลฯ

ISUZU    **TOYOTA**

22 ธันวาคม 2558 หน้า 10



คลินิกเกษตรเคลื่อนที่... พงษ์ศักดิ์ ปรึกษาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนายอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.บึงกาฬ ผู้บริหารท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน ส่วนราชการใน อ.บึงโขงหลง ให้การต้อนรับ โดยมีเกษตรกรมาขอรับบริการกว่า 500 คน บริเวณที่ทำการ อบต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง เมื่อเร็วๆ นี้

22 ธันวาคม 2558 หน้า C 1





การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

สินค้าเกษตรรายวัน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 00:00:41 น.

รายการสินค้า ราคา / หน่วย

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 10,500.00 บาท/ตัน

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด 9,500.00 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกเจ้า : ความชื้น 15% 7,500.00 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกเจ้า : ความชื้น 25% 6,200.00 บาท/ตัน

มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%) 2.15 บาท/กก.

ผลปาล์มน้ำมัน (น้ำหนักมากกว่า 15 กก.) 4.50 บาท/กก.

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 38.83 บาท/กก.

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5% 8.10 บาท/กก.

สุกร 64.00 บาท/กก.

ไก่อุ่นพันธุ์เนื้อ 37.50 บาท/กก.

ไข่ไก่สดเบอร์คละ 260.00 บาท/ร้อยฟอง

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก. 180.00 บาท/กก.

สับปะรดโรงงาน 10.90 บาท/กก.

*ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

ข่าวการผลิต การตลาด ผลผลิตการเกษตร: ยางพารา จันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 15:33:31 น.

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ

ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันปรับตัวสูงขึ้นทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียว โดยมีปัจจัยเสี่ยงจากสภาพอากาศทางภาคใต้ของไทยฝนตกน้อยลง ทำให้ปริมาณผลผลิตยางออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นรวมทั้งความกังวลของนักลงทุนเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจธนาคารกลางยุโรป (ECB) และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประกอบกับราคาน้ำมันมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามราคายางปรับตัวลดลงในกรอบจำกัด จากปัจจัยบวกด้านเงินบาทอ่อนค่า และเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มดีขึ้น

ราคาที่เกี่ยวข้องกรขายได้เฉลี่ยทั่วประเทศ

1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.63 บาท ลดลงจาก 38.13 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.50 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.31
2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.13 บาท ลดลงจาก 37.63 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.50 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.33
3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.63 บาท ลดลงจาก 37.13 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.50 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.35
4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 19.56 บาท ลดลงจาก 20.26 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.70 บาท หรือลดลงร้อยละ 3.46
5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.66 บาท ลดลงจาก 17.55 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.89 บาท หรือลดลงร้อยละ 5.07
6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.66 บาท ลดลงจาก 34.32 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.66 บาท หรือลดลงร้อยละ 4.84

ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4, ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5 และยางแผ่นดิบคละ ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ชื่อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนมกราคม 2559

ณ ท่าเรือกรุงเทพ

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.83 บาท ลดลงจาก 47.83 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.00 บาท หรือลดลงร้อยละ 2.10
2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.68 บาท ลดลงจาก 46.68 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.00 บาท หรือลดลงร้อยละ 2.15



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

- 2 -

3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 29.60 บาท ลดลงจาก 30.58 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.98 บาท หรือลดลงร้อยละ 3.22

ณ ท่าเรือสงขลา

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.58 บาท ลดลงจาก 47.58 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.00 บาท หรือลดลงร้อยละ 2.11

2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.43 บาท ลดลงจาก 46.43 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.00 บาท หรือลดลงร้อยละ 2.16

3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 29.35 บาท ลดลงจาก 30.33 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.98 บาท หรือลดลงร้อยละ 3.24

2. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ

ราคาขายพาราซื้อขายล่วงหน้า ณ เดือนธันวาคม ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์และตลาดโตเกียวมีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก สภาพอากาศทางภาคใต้ของไทยฝนตกน้อยลง ทำให้ปริมาณผลผลิตยางออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น สต็อกยางจีนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 220,316 ตัน (14 ธันวาคม 2558) จากระดับ 201,557 ตัน (7 ธันวาคม 2558) ประกอบกับนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ยางในภาพรวม ประกอบกับเป็นช่วงเดือนสุดท้ายของปี ผู้ประกอบการชะลอการซื้อเพื่อปิดบัญชี

ยางแผ่นรมควันชั้น 3

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 123.65 เซนต์สหรัฐฯ (44.27 บาท) ลดลงจาก 128.72 เซนต์สหรัฐฯ (45.94 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 5.07 เซนต์สหรัฐฯ หรือลดลงร้อยละ 3.94

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 153.78 เยน (45.04 บาท) ลดลงจาก 162.72 เยน (47.05 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 8.94 เยน หรือลดลงร้อยละ 5.50

--ข่าวการผลิต การตลาด ผลผลิตผลการเกษตร ประจำวันที่ 14-20 ธ.ค. 2558--



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.